

**CHỈ THỊ số 24-CT ngày 9-2-1982
về việc giải quyết củi, than củi
cung cấp cho sản xuất và đời
sống nhân dân.**

Đề chủ động giải quyết nhu cầu chất đốt ngày càng tăng cho sản xuất và đời sống, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu Bộ Lâm nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khi xây dựng kế hoạch giải quyết chất đốt của địa phương và cơ sở, ngoài việc tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có ở các địa phương như than bùn, trấu, mùn cưa, v.v..., cần có kế hoạch chủ động giải quyết nhu cầu về củi và than củi theo phương hướng và biện pháp sau đây để vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chất đốt, vừa bảo đảm ngăn chặn nạn phá rừng lấy củi, than củi.

1. Bộ Lâm nghiệp cần hướng dẫn các tỉnh xác định ngay các khu vực rừng có thể kết hợp với việc khai thác gỗ hoặc tía thưa, tu bổ, cải tạo rừng hoặc kết hợp với việc khai hoang, dọn các vùng lòng hồ của các công trình thủy điện, thủy lợi để bố trí các lực lượng quốc doanh, hợp tác xã, cơ quan, quân đội và nhân dân có tổ chức đến khai thác tận thu củi theo sự hướng dẫn của các sở, ty, liên hiệp xí nghiệp, lâm trường thuộc ngành lâm nghiệp.

Đề ổn định cung cấp củi lâu dài, Bộ Lâm nghiệp phải hướng dẫn các tỉnh, thành phố bố trí đất đai để xây dựng quy hoạch trồng cây lấy củi và than củi, chú trọng trồng các loại cây mọc nhanh, trồng rừng củi ở những khu vực gần thị xã, thành phố, khu công nghiệp, các khu vực đóng quân của quân đội. Đặc biệt là ở các vùng trồng các loại cây công nghiệp, cây xuất khẩu cần nhiều nhiên liệu để sấy, chế biến như chè, thuốc lá, ngành lâm nghiệp phải giao đất cho các cơ sở sản xuất trồng rừng lấy củi để tránh nạn phá rừng hoặc tránh vận chuyển than đá từ xa đến.

2. Cần tổ chức nhanh các lực lượng trồng rừng, điều chế rừng, lực lượng khai thác, vận xuất, vận chuyển củi, than củi.

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh có rừng tiến hành ngay việc quy hoạch tổ chức xây dựng các lâm trường, công trường, hợp tác xã chuyên trồng, khai thác củi, than củi, có lực lượng vận chuyển riêng, kết hợp cơ giới và thủ công, coi trọng vận chuyển đường sông và sử dụng công cụ cải tiến. Các thành phố, các tỉnh không có rừng nhưng có lực lượng lao động, có thể phối hợp với các tỉnh có đất, có rừng để tiếp nhận một số khu vực rừng, đất rừng và tổ chức trồng, khai thác củi, than củi thêm nguồn nhiên liệu cho địa phương mình theo sự hướng dẫn của cơ quan lâm nghiệp địa phương. Ngoài ra các tỉnh, thành phố cần tích cực chỉ đạo hướng dẫn nhân dân phát triển nhanh việc trồng cây ở những nơi đất trống, gò, đồi trọc, các bờ vùng, bờ thửa để tăng thêm nguồn củi tại chỗ.

b) Các hợp tác xã nông, lâm nghiệp được giao đất, giao rừng nằm trong vùng quy hoạch sản xuất củi, ngoài việc trồng rừng, khai thác gỗ cần coi việc trồng rừng củi, kết hợp với tu bổ, cải tạo rừng để tận dụng khai thác củi là một nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phải xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng củi, than củi, có lực lượng chuyên nghiệp đảm nhiệm.

Ở những khu vực đang khai hoang, dọn lòng hồ và những nơi lẻ tẻ, có thể sử dụng lực lượng của nhân dân để khai thác củi, than củi thì tỉnh, huyện phải hướng dẫn nhân dân khai thác tận thu củi, than củi để bán cho Nhà nước hoặc bán ra thị trường nhưng phải có sự chỉ đạo và quản lý chặt chẽ về bảo vệ rừng.

c) Các lực lượng quân đội nhân dân đóng ở nơi có rừng và đất rừng được giao một số diện tích đất đai theo quy hoạch của tỉnh để tổ chức việc trồng rừng củi gần khu vực đóng quân và tự giải quyết nhu cầu chất đốt tại chỗ.

3. Bộ Lâm nghiệp cùng với một số ngành có liên quan như tài chính, nội thương, vật giá Nhà nước ban hành các thông tư liên bộ hoặc trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành một số chế độ, chính

sách nhằm khuyến khích việc trồng rừng củi sản xuất và cung ứng củi, tự giải quyết củi và than củi một cách ổn định và lâu dài.

Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu Bộ Lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, các ngành có liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp trên đây để chủ động bảo đảm được nhu cầu củi, than củi phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 1982

K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Phó chủ tịch

VÕ CHÍ CÔNG

CHỈ THỊ số 25-CT ngày 9-2-1982 về công tác giống cây trồng.

Thực hiện quyết định số 209-CP⁽¹⁾ ngày 7-9-1974 của Hội đồng Chính phủ về chủ trương, chính sách đối với công tác giống cây trồng, trong những năm qua ngành nông nghiệp đã nghiên cứu lai tạo, chọn lọc, thuần hóa được một số giống cây trồng tốt đưa vào sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để sắp xếp mùa vụ, cơ cấu cây trồng nhằm tăng năng suất, sản lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây trồng.

Tuy nhiên, việc quản lý Nhà nước về công tác giống cây trồng chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất; việc nhập giống ở các ngành, các địa phương còn tùy tiện; công tác giống chưa toàn diện, chưa chú ý đúng mức chọn lọc các giống màu lương thực, giống cây công nghiệp. Ngành nông nghiệp và các địa phương chưa chỉ đạo tốt việc khảo nghiệm các giống mới ở từng vùng, việc phục tráng các giống tốt đã bị thoái hóa, việc dự trữ giống phòng thiên tai, việc

sản xuất giống rau để thay giống nhập khẩu, v.v... Tổ chức bộ máy quản lý công tác giống và các cơ sở vật chất kỹ thuật về giống còn thiếu và yếu.

Để khắc phục những thiếu sót, phát huy những thành tích đã đạt được, nhằm làm tốt công tác lai tạo và quản lý giống cây trồng phục vụ cho kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp trong những năm tới, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chỉ thị:

1. Bộ Nông nghiệp phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết định số 209-CP của Hội đồng Chính phủ về công tác giống, Bộ cần tăng cường bộ máy làm công tác giống và phân công, phân cấp việc quản lý công tác giống cây trồng từ khâu nghiên cứu, lai tạo giống, khảo nghiệm, khu vực hóa giống; sản xuất, phân phối giống, kiểm tra, kiểm nghiệm giống từ trung ương đến địa phương để hình thành một hệ thống quản lý giống hoàn chỉnh, phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp trong cả nước cũng như ở từng địa phương.

2. Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ toàn bộ công tác giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp của cả nước từ việc nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất và cung ứng giống cho sản xuất. Trước hết phải quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập khẩu các loại giống. Các ngành, các địa phương muốn xuất, nhập khẩu giống phải được Bộ Nông nghiệp đồng ý. Các tổ chức và cá nhân đưa giống ở nước ngoài về trồng thử đều phải giao cho Bộ Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp phải tổ chức khảo nghiệm các loại giống nhập khẩu và báo kết quả cho người có giống. Việc phổ biến và đem áp dụng rộng rãi các loại giống cây trồng trong nông nghiệp đều do Bộ Nông nghiệp quản lý, từ việc nhập khẩu, lai tạo, xác nhận, giám định kết quả, đặt tên đến việc quyết định đưa ra sản xuất đại trà.

(1) In trong Công báo 1974 - số 15 - trang 209.